
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคา 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจาํป พ.ศ. 25๖6 

การประชุมครั้งที่  ๑/25๖6 
วันอังคารที่  28  กุมภาพันธ  25๖6  เวลา  1๓.๓0 น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคา 
------------------------------------- 

 
ผูเขาประชุม 
1. นายสุระเดช        อังสุพันธโกศล ประธานสภาเทศบาล 
2. นายวิวัฒน ทรัพยกลาง สมาชิกสภาเทศบาล 
3. นายปยพงษ ยอมกลาง สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นางสาวพชัรินทร     หวังกองกลาง รองประธานสภาเทศบาล 
5. นางสาวสมทรัพย จิตรกลาง สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นางสนม แฝงดานกลาง สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นางสมแสง แข็งกลาง สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นางสาวลาน อัครบุญญานนท สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายเชิด โปยขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นางสาวธนาทร มีกลาง สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นางสงเสริม จันทรเรือง สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายสิรภพ พิมพกลาง สมาชิกสภาเทศบาล 
๑3. นางกุลสิร ิ เปรมกลาง เลขานุการสภาเทศบาล 

ผูไมเขาประชุม 
ไมม ี

ผูเขารวมประชุม 
1. นางธนาพร   ศิริโภคานนท นายกเทศมนตรี 
2. นายศิวกร สิทธิวีระกุล รองนายกเทศมนตรี 
3. นางสาํล ี สิทธิวีระกุล เลขานายกเทศมนตรี 
4. นางสมพิศ  จงจิตรกลาง รองนายกเทศมนตรี 
5. นายอิทธิกร  สอพันคํา หัวหนาฝายปกครอง 
6 นางสาววรรณภา ยิ่งยง หัวหนาฝายอํานวยการ 
7. นางวิภา   ชัยเฉลียว หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
8. นางสาวนุชนาถ   ศรีโพธิ ์ นักทรัพยากรบุคคล 
9. นายดวงจันทร ผาสุข นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
10. นายประทีป     กุลสํานัก ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
11. นายสันต ิ มรกต ผูอํานวยการกองชาง 
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เริ่มประชุม   13.30  น. 
-    เมื่อถึงเวลา  1๓.๓0 น.  นางกุลสิริ  เปรมกลาง  เลขานุการสภา

เทศบาลตําบลมะคา  ตรวจนับจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะคาปรากฏวา
มีจํานวน  12 คน เมื่อครบองคประชุมจึงเชิญ  นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล  
ประธานสภาเทศบาลตาํบลมะคา จุดธูปเทยีน บูชาพระรัตนตรัย  เสรจ็แลวทํา
หนาท่ีประธานในที่ประชุมและเปดประชุม   

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    สวัสดีครับ  ทานนายกเทศมนตรี  ทานสมาชิกสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล  และทานผูมีเกียรติทุกทาน  วันนี้เปนวันเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคา   

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  พ.ศ. 25๖6 การประชุมครั้งท่ี ๑/25๖6  
ขณะนี้ มีสมาชิกมาครบองคประชุมแลว  ผมขอดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่   ๑     เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม 
วาระที ่1.1    ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  

ประจาํป  พ.ศ. ๒๕๖6 
นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตาํบลมะคาอานประกาศสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล  ตําบลมะคา  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคา  สมัยสามัญ สมัยแรก  

ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖6 

นางกุลสิริ  เปรมกลาง   -   ประกาศสภาเทศบาลตําบลมะคา  เรื่อง   เรยีกประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  เทศบาลตําบลมะคา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖6 

ตามมติสภาเทศบาลตําบลมะคา ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคา   
สมัยสามัญ  สมัยแรก  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ  2565  กําหนดใหเริ่ม 
ประชุมสภาเทศบาลตาํบลมะคา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  พ.ศ.  
๒๕๖6  ตั้งแตวันที่  1 กุมภาพันธ ๒๕๖6  เปนตนไป  มีกําหนด ๓๐ วัน นั้น 

- อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล   
พุทธศักราช  ๒๔๙๖  แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑4  พ.ศ. ๒๕62  จึงใหเรียก 
ประชุมสภาเทศบาลตาํบลมะคา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖6   
ตั้งแตวันที่  1 กุมภาพันธ ๒๕๖6  เปนตนไป  มีกําหนด  ๓๐  วัน จึงประกาศ 
มาใหทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ วันที่  30  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖6   
นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล  ประธานสภาเทศบาลตําบลมะคา 

ที่ประชุม    -    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่   2     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคาครั้งที่ผานมา 
วาระที่   2.1       รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคา  สมัยสามัญ  สมัยที่สี่     

ประจาํป พ.ศ. 2565  การประชุมครั้งที่ 1/2565  เม่ือวันที่  21  
พฤศจิกายน  2565   
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นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    - ในวาระนี้ ผมจะใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล  ตําบลมะคา  สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ประจําป พ.ศ. 2565  การประชุมครั้งที่   

1/2565  เมื่อวันจันทรที่  21  พฤศจิกายน  ๒๕๖5  ครบั  ซึ่งรายงานการ
ประชุมดังกลาวไดสงใหสมาชกิสภาเทศบาลทุกทานตรวจสอบความถูกตอง
ลวงหนาแลว  หากทานใดจะขอแกไขเพิ่มเตมิ  โปรดยกมือขอแกไขได ทั้งหมด
มี  21 หนา ขอใหทุกทานรวมกันพิจารณาไปทีละหนา  มีทานใดจะขอแกไข  
สอบถามหรอืไมครับ   

- ถาไมมีการแกไขหรือสอบถามเพิ่มเติม ผมจะขอมติจากทุกทาน  
ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน ๑๒ คน  ถือวาครบองคประชุมครบั 

- ทานใดใหการรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลมะคา  
สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ประจําป พ.ศ. 2565  การประชุมครั้งที่  1/2565  
เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  ๒๕๖5  โปรดยกมือครบั   

- สมาชิกยกมือเปนเอกฉันท ดวยคะแนน ๑๑ เสียง ประธานสภา 
    เทศบาล งดออกเสียง  เปนอันวาที่ประชุมแหงน้ี มีมติรับรองรายงานการ 

ประชุมเปนท่ีเรียบรอย 

มติที่ประชุม                    - ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคา มีมติรับรองรายงานการประชุม 
    สภาเทศบาลตําบลมะคา  สมัยสามัญ  สมัยที่ส่ี ประจําป พ.ศ. 2565   

การประชุม  ครั้งที่ 1/2565  เม่ือวันจันทรที่  21  พฤศจิกายน  ๒๕๖5   

ระเบียบวาระที่  3   กระทูถาม 
- ไมมี   

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นต้ังข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ 
- ไมมี   

ระเบียบวาระที่  5   เรื่องแจงเพื่อทราบ  
วาระที่  5.1     ญัตติ  เรื่อง  รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  

2561-2565)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    อางถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 

2561 หมวด 6 ขอ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

- ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ตําบลมะคา  ไดประชุมพิจารณาจัดทํารายงานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 
2565  เรียบรอยแลว  ในคราวประชุมครั้งที่  1/2565  เมื่อวันที่                  
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23  ธันวาคม  2565  และไดเสนอนายกเทศมนตร ี พิจารณาลงนาม 
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล 
มะคา (พ.ศ. 2561 – 2565)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  
26  ธันวาคม  2565  เชิญทานนายกเทศมนตรี  นําแจงใหที่ประชุมทราบ 
ตามระเบียบฯ  ขอเชิญครบั 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท   -   เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
นายกเทศมนตรี   ดิฉัน นางธนาพร  ศิรโิภคานนท  นายกเทศมนตรีตําบลมะคา  ขอเสนอญัตติ 

เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ใหสภาเทศบาลตําบลมะคาทราบ  โดยมี
หลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
- ดวยงานยุทธศาสตรและงบประมาณ ฝายอํานวยการ สาํนักปลัด  

เทศบาล ไดดําเนินการจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
เทศบาลตําบลมะคา ซึ่งไดจัดทําตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลมะคา ที่ได
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวเมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2565 พรอมไดสง
รายงานการติดตามและประเมินผลฯ ตอผูบรหิารเทศบาลตําบลมะคา เพื่อให
ผูบรหิารเสนอรายงานพรอมความเห็นตอสภาเทศบาลตําบลมะคาและ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลมะคาเพื่อทราบ  

- ในการนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะคา อาจมีขอซักถามและ 
เสนอความเห็นตอรายงานการติดตามดังกลาวได เพื่อนําไปพัฒนาการ
ดําเนินงานของเทศบาลตอไป  

เหตุผล 
-    เพื่อเปนการรายงานการดาํเนินโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561 – 2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไดลวงไปแลว  
วาไดมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินในปดังกลาวไดมากหรือนอย
เพียงใด และจะสามารถนาํไปพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบล
มะคาในอนาคตอยางไร เพื่อใหการใชจายงบประมาณไดเกิดประโยชนสูงสุด 
ตอประชาชนและสาธารณะ ตอไป  

กฎหมาย/ระเบียบ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561  หมวด ๖  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน “ใหผูบริหาร
ทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่น 
ดําเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ินแลวรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหาร
ทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการ พัฒนา
ทองถ่ินพรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ินให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผล
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และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป”   

- สําหรับรายละเอียดตาง ๆ มอบให  นายดวงจันทร  ผาสุข 
ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบคะ 

นายดวงจันทร  ผาสุข   -    เรียนทานประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล                    
นักวิเคราะหนโยบายและแผน คณะผูบริหาร  ปลัดเทศบาล  และหัวหนาสวนราชการทุกทาน  รายงานผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
ประจําป  2565  ผมไดสรุปใหที่ประชุมทราบดังนี้ 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตําบลมะคา 
คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบล
มะคา ไดกําหนดเครื่องมือ อุปกรณ และสิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อใชในการรวบรวมขอมูลของการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาทองถ่ินที่ไดกําหนดข้ึน ซึ่งมีผลตอการพัฒนาของเทศบาลตําบล
มะคา ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งมี 
ความจําเปนและสาํคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนที่ไดรับจาก
แผนพัฒนาทองถิ่น (ท.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปนแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพ
แผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาํหรับแผนพัฒนาทองถ่ินเพื่อความ
สอดคลองของยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลและโครงการ แบบตัวบงชี้
ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน เพื่อนาํไปวิเคราะหทางสถิติ
และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของเทศบาล
ตําบลมะคา โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ทองถ่ินของเทศบาลตําบลมะคา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหวาง
เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงกันยายน ๒๕๖๕) โดยใชแบบติดตามและ
ประเมินผลแบบ ๑ - ๓ (แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน) โดยมีรายละเอียดผลการการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 

แบบที่ 1  การกํากับการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

- มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลมะคา 
- มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบล

มะคา เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
- มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

ของเทศบาลตําบลมะคาและมีการประชุมคณะกรรมการ
สนบัสนุนฯ เพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น 

- มีการประชุมประชาคมทองถ่ินในกระบวนการมีสวนรวมในการ
จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

- มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัดนครราชสีมา 

แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
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โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตาํบลมะคา ไดมีโครงการที่
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) จํานวนท้ังสิ้น ๙๖ 
โครงการ โดยแยกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสานตอแนวทาง    2   โครงการ
พระราชดาํร ิ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา   ๑๓   โครงการ 
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร     0   โครงการ 
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม     9   โครงการ 
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข   13   โครงการ 
6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  21   โครงการ 
7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา    9  โครงการ 

- วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
8.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  16   โครงการ 
9.  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต  11   โครงการ 
     และทรัพยสิน 
๑๐. ยุทธศาสตรดานการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติ    2   โครงการ 
      และสิ่งแวดลอม 
แบบที่ 3  แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสานตอแนวทางพระราชดําริ  ปรากฏ

อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น  จํานวน  2  โครงการ  ไมไดบรรจุไวใน
เทศบัญญัติ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  จาํนวน  13  โครงการ  
บรรจุไวในเทศบัญญัติ  11  โครงการ  คิดเปนรอยละท่ีปรากฏ 
ในแผน  84.62 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร  จํานวน  0  โครงการ   
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม  จาํนวน  9  โครงการ  บรรจุไว

ในเทศบัญญัติ  9  โครงการ  คดิเปนรอยละที่ปรากฏ ในแผน  
100 

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข  จํานวน  13  โครงการ  
บรรจุไวในเทศบัญญัติ  9  โครงการ  คิดเปนรอยละที่ปรากฏ    
ในแผน  69.23 

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  จาํนวน  21  
โครงการ  บรรจุไวในเทศบัญญัติ  12  โครงการ  คิดเปนรอยละ
ที่ปรากฏในแผน  57.14 

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา- วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา  จํานวน  9  โครงการ  บรรจุไวในเทศบัญญัติ  
4  โครงการ  คิดเปนรอยละที่ปรากฏในแผน  44.44 

๘. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  จาํนวน  16   
    โครงการ  บรรจุไวในเทศบัญญัติ  11  โครงการ  คิดเปนรอยละที่ 
    ปรากฏในแผน  68.75 
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9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   
    จาํนวน  11  โครงการ  บรรจุไวในเทศบัญญัติ  6  โครงการ   
    คิดเปนรอยละท่ีปรากฏในแผน  54.55 
๑๐. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม   
      จํานวน  2  โครงการ  บรรจุไวในเทศบัญญัติ  2  โครงการ                
      คดิเปนรอยละที่ปรากฏในแผน  44.44 
การดําเนินโครงการ 
เกณฑการประเมิน : การดําเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ดําเนินการไดมากกวารอยละ ๗๕ ได  5  คะแนน 
- ดําเนินการไดมากกวารอยละ ๕๐ ได  4  คะแนน 
- ดําเนินการไดรอยละ ๓๐ ขึ้นไป ได  3  คะแนน 
- ดําเนินการไดต่ํากวารอยละ ๓๐ ไมไดคะแนน 
ผลการติดตามและประเมินการดําเนินโครงการ 
-   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕  จํานวน  ๙๖  โครงการ 
-   เทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ จํานวน  ๖๔  โครงการ  คิดเปนรอยละ ๖๖.๖๗  ได  ๔  คะแนน 
-   แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  จํานวน  

๖๔  โครงการ  คิดเปนรอยละ  ๖๖.๖๗  ได  ๔  คะแนน 
-   การดําเนินงานจริง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดอืน 

ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)  จํานวน  ๕o  โครงการ  คิดเปนรอยละ  
๕๒.๐๘  ได  ๔  คะแนน 

ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาํเนินการโครงการ 
เกณฑการประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดข้ึน คะแนน

เต็ม ๕ คะแนน 
- ไมมีผลกระทบ   ได  5  คะแนน 
- มีผลกระทบ ๑ โครงการ  ได  4  คะแนน 
- มีผลกระทบ ๒ - ๓ โครงการ  ได  3  คะแนน 
- มีผลกระทบมากกวา ๓ โครงการ ไมไดคะแนน 
ผลการติดตามประเมินผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาํเนิน

โครงการ 
- โครงการที่ดําเนินการ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)   

จํานวน  ๖๔  โครงการ  ผลกระทบ  1  โครงการ  ได  4  คะแนน 
สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ 
1. มีการจัดทํายุทธศาสตรการพฒันา   ได  5  คะแนน 
2. คุณภาพยุทธศาสตรการพัฒนา   ได  4.19  คะแนน 
3. ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ได  5  คะแนน 
4. คุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   

ได  4.36  คะแนน 
5. การดําเนินโครงการ   ได  4  คะแนน 
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6. ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาํเนินโครงการ   
ได  4  คะแนน 

 ผลสรุปคะแนนเต็ม  30  คะแนน  คะแนนที่ได  26.55  คะแนน 
ขอคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา

ทองถ่ินของเทศบาลตําบลมะคา 
ผลจากการประเมนิของคณะกรรมการฯ มีความเห็นวา  ขอมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค คาเปาหมาย และกลยุทธ  มีความชัดเจนและ
คอนขางดี ยุทธศาสตรการพัฒนามีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตรจงัหวัดนครราชสีมา 
และยังมีความเชื่อมโยงกับแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลมะคานัน้ ยังมีบาง
ยุทธศาสตรที่ไมมีโครงการปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – 
๒๕๖5) เรื่องการมีแผนพัฒนาที่มากกวาที่นาํมาบรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย จึงทําใหขาดโอกาสในการพัฒนาไปตามชวงปที่ได 
วางแผนไว เนื่องจากมีจํานวนงบประมาณดานการพัฒนาที่จํากัด เพราะตอง
แบงสรรงบประมาณไวไปจายในดานอ่ืน ๆ ดวย ดังนั้นเพื่อใหแผนพัฒนา
ทองถ่ินมีประสิทธิภาพในอนาคตควรจะลดโครงการท่ีไมไดนํามาจัดทาํ
งบประมาณรายจายเพื่อ ใหสามารถนาํมาดาํเนินการไดจริง สวนโครงการท่ีได
บรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
นั้น เนื่องจากปญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑9 (COVID- 
19) ยังคงมีอยู จึงทาํใหไมสามารถดําเนินโครงการไดอยางที่กําหนดไว 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อใหการดําเนินโครงการของเทศบาลตําบลมะคา บรรลุเปาหมายที่

ไดกําหนดเอาไวในแผนพัฒนาทองถิ่นทุกฉบับจึงมีความเห็นตามมติ
คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบล
มะคา และเรงรดัเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการใหทันตาม
ปงบประมาณเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการพัฒนาของ
เทศบาลตําบลมะคาตอไป 

ความเห็นของนายกเทศมนตรี 
เห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลมะคา 

จึงขอนําเรียนใหสภาเทศบาลตําบลมะคาทราบ  ขอบคุณครับ 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    ทานสมาชิกสภาเทศบาล  ทานใดมีขอสงสัยหรือตองการจะ 
ประธานสภาเทศบาล  สอบถามเพิ่มเติมหรือไม   

ที่ประชุม    -   ไมม ี

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    ถาไมมีทานใดสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม  ถือวาสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ตําบลมะคารับทราบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  

(พ.ศ. 2561 - 2565)  ประจําป  2565  เรยีบรอยแลว 
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ที่ประชุม    -   รับทราบ 

วาระที่  5.2     การประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)  ฉบับแกไข 
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง  คร้ังที่ 1 ป 2566 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    ดวยไดรับแจงจากเทศบาลตําบลมะคาวา ไดดาํเนินการจัดทํา 
ประธานสภาเทศบาล  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) ฉบับแกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  

ครั้งที่ 1 ป ๒๕๖6 โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ตําบลมะคา ในการประชุมครั้งท่ี  1/๒๕๖6  เมื่อวันที่  16 มกราคม ๒๕๖6  
แลวนั้น 

- เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทํา 
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๔ ขอ 22 และขอ  22/1  และหมวด ๕  
ขอ ๒๔ และขอ 25 

- เทศบาลตําบลมะคา  จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.  
๒๕๖6-๒๕70)  ฉบับแกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1  ป ๒๕๖6   
เมื่อวันที่  16  มกราคม  ๒๕๖6  

- จึงขอแจงใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะคาทราบโดยทั่วกัน 

ที่ประชุม    -    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  6   เรื่องที่เสนอใหมเพื่อพิจารณา   
วาระที่ 6.1    ญัตติ  เร่ือง การกําหนดระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยสามัญ  ประจําป  

พ.ศ. 2566  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจาํป  สมัยแรกของป  พ.ศ. 2567 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -     ครบั  สําหรับในวาระที่ 6.1  เรื่อง  การกําหนดระยะเวลาและวัน  
ประธานสภาเทศบาล  เริ่มตนประชุมสมัยสามัญ  ประจําป พ.ศ. 2566  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ 

และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําป  สมัยแรกของป  พ.ศ. 2567  
ซึ่งผมขอเสนอญัตติดังกลาว  เพื่อใหสภาเทศบาลตาํบลมะคาพิจารณาโดยมี
หลักการและเหตุผล  ดังตอไปนี้ 

หลักการ 
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง  

     (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
     ขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 2547  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  
     พ.ศ. 2554  กําหนดใหในปหนึ่งใหมีการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  จํานวน   
     4  สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภา 
     เทศบาลกําหนด  ซึ่งสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน 

เหตุผล 
- ตามระเบียบและขอบังคับวาดวยการประชุมสภาทองถิ่นดังกลาว 

ขางตน  ไดมีการกําหนด สมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญไว  จํานวน  4  
สมัย  โดยใหสภาเทศบาลกําหนดวาจะเริ่มตนตั้งแตระยะ เวลาใดเปนเวลากี่วัน  
และใหสภาเทศบาลกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยแรกของ   
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ปถัดไปไวดวย  สาํหรับในป พ.ศ. 2566  ไดมีการกําหนดสมัยประชุมสภา
เทศบาลสมัยแรกไวแลว  คือการประชุมในครั้งนี้ 

- ดังน้ัน  เพื่อใหการกําหนดสมัยประชุมเทศบาลตําบลมะคาเปนไป 
ดวยความถูกตองตามระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวของ  เห็นควรพิจารณากําหนด
ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ. 2566  วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําป  สมัยแรกของป 
พ.ศ. 2567   

ระเบียบฯ 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  

     14) พ.ศ. 2562   
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล  

     พ.ศ. 2547  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554   
     ผมขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเสนอระยะเวลาและวัน 
    เริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปพ.ศ. 2566 วันเริ่มสมัยประชุม 
    สามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําป สมัยแรกของป พ.ศ.  
    2567  ทานใดจะเสนอขอใหยกมือครับ 

นายววิัฒน  ทรัพยกลาง   -   เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผม นายวิวัฒน  ทรพัยกลาง  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลมะคา  เขต 1  ขอเสนอใหพิจารณากําหนดระยะ 

เวลาและวันเริ่มตนประชุมสมยัประชุมสามัญประจาํปพ.ศ. 2566 วันเริ่มสมัย 
    ประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําป สมัยแรกของป 
    พ.ศ. 2567  ดังนี้ 

1. ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําป   
พ.ศ. 2566  ดังนี้ 

1.1 สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สอง  เริ่มตนตั้งแตวันที่  1   
พฤษภาคม  2566  ถึงวันท่ี  30  พฤษภาคม  ๒๕๖6  มกีําหนดระยะเวลา   
30  วัน 

1.2 สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สาม  เริ่มตนตั้งแตวันท่ี  1   
สิงหาคม  2566  ถึงวันท่ี  30  สิงหาคม  ๒๕๖6  มีกําหนดระยะเวลา                 
30  วัน 

1.3 สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สี่  เริ่มตนตั้งแตวันท่ี  1   
พฤศจิกายน  2566  ถึงวันท่ี  30  พฤศจิกายน  ๒๕๖6  มีกําหนดระยะเวลา   
30  วนั 

2. วันเริ่มสมัยประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ 
ประจาํป  สมัยแรกของป พ.ศ. 2567  ดังน้ี 

2.1 สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  เริ่มตนตั้งแตวันที่  1   
กุมภาพันธ  2567  ถึงวันที่  2  มีนาคม  ๒๕๖7  มีกําหนดระยะเวลา   
30  วัน 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    - ขอผูรับรอง  จํานวน  ๒  คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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ที่ประชุม    - มีสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ผูรบัรอง จํานวน  ๒  คน ประกอบดวย 
       1. นางสาวพัชรินทร  หวังกองกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
       2. นางสงเสริม  จันทรเรือง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะเสนออีกหรือไม 
ประธานสภาเทศบาล   

ที่ประชุม      -    ไมม ี

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    ถาไมมีทานใดจะเสนอเพิม่เติม  ผมขอมติท่ีประชุมครับ  ทานใด
ประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบ ใหกําหนดระยะเวลาและวันเริม่ตนประชุมสมัยประชุมสามญัประจําป  

พ.ศ. 2566  วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุม 
สามัญประจําป  สมัยแรกของป  พ.ศ. 2567  ตามที่ นายววิัฒน  ทรัพยกลาง
สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลมะคา  เขต 1  เสนอโปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม      -    สมาชิกยกมือเปนเอกฉันท  11 เสียง  เปนอันวาที่ประชุมแหงนี้ 
     เห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุมฯ ตามที่เสนอ 

มติที่ประชุม                    -   ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคา  มีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบให 
กําหนดระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยสามัญ  ประจาํป  พ.ศ. 2566    
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําป  สมัย 
แรกของป  พ.ศ. 2567  ตามที่เสนอ 

วาระที่  6.2   ญัตติ  เร่ือง  ขอใหคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะคารวมเปน 
กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อ
ลดภาวะคลอดกอนกําหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   ตอไปเปนวาระที่ 6.2  ญัตติ  เรื่อง ขอใหคัดเลือกสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลตําบลมะคารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ

สรางเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดกอนกําหนด (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  จํานวน  1  คน ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอสภาฯ 
ขอเชิญครับ 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท  เรียน  ทานประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  วาระ 
นายกเทศมนตรีเทศบาล  นี้เปนการเสนอญัตติ  เรื่อง ขอใหคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลมะคารวม 

เปนกรรมการในคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการสรางเสรมิสุขภาพเชิงรุก 
เพื่อลดภาวะคลอดกอนกําหนด  โดยมีหลักการและเหตุผลประกอบการ
พิจารณาดังนี ้ 

หลักการ 
อางถึงหนังสืออําเภอโนนสูง  ดวนที่สุด ที่ นม ๑๐๒๓.๒๑/ว ๗๔            

ลงวันท่ี  ๕ มกราคม ๒๕๖๖  เรื่อง  การขับเคล่ือนโครงการสรางเสริมสุขภาพ
เชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดกอนกําหนด  เปนการบูรณาการการทํางานรวมกัน
ในระบบสงเสริมสุขภาพและดูแลรกัษาหญิงตั้งครรภเพื่อลดอัตราการคลอด
กอนกําหนดของประเทศไทย 
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เหตุผล 
เนื่องดวยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก 

เพื่อลดภาวะคลอดกอนกําหนด ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ินที่ไดรับการ
คัดเลือกจํานวน 1 คน เขารวมเปนคณะกรรมการฯ จึงตองเสนอญัตติคัดเลือก
ใหสมาชิกสภาเทศบาลเขารวมเปนคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสรางเสริม
สุขภาพเชิงรุก  เพื่อลดภาวะคลอดกอนกําหนด  จํานวน ๑ คน  ในการดํารง
ตําแหนงเปนคณะกรรมการดังกลาวฯ ซึ่งไดมาจากการคัดเลือกในที่ประชุมของ
สภาเทศบาลตําบลมะคา 

ระเบียบ 
๑. หนังสืออําเภอโนนสูง ดวนที่สุด ที่ นม ๑๐๒๓.๒๑/ว ๗๙ ลงวันที่ 

๕ มกราคม ๒๕๖๖  เรื่อง  การขับเคลื่อนโครงการสรางเสรมิสุขภาพเชิงรุก 
เพื่อลดภาวะคลอดกอนกําหนด 

๒. หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ดวนท่ีสุด ที่ นม 00๒๓.๖/ว ๕๒          
ลงวันท่ี  ๔ มกราคม ๒๕๖๖  เรื่อง  การขับเคล่ือนโครงการสรางเสริมสุขภาพ
เชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดกอนกําหนด 

จึงเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคาพิจารณาคะ 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะคา  เสนอรายชื่อผูที่สมควร 
ประธานสภาเทศบาล ไดรับการคัดเลือกใหเปนกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสราง

เสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดกอนกําหนด  และขอผูรับรองจํานวน  
2  คน  ขอเชิญครับ 

นางสาวลาน  อัครบุญญานนท  -   เรียน  ประธานสภาเทศบาล  ดิฉัน  นางสาวลาน  อัครบุญญานนท
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลมะคา  เขต 2  ขอเสนอ  นางสมแสง  แข็งกลาง   

สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลมะคา  เขต 2  คะ 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   ขอผูรับรอง  จํานวน  ๒  คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ที่ประชุม    -   มีสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ผูรบัรอง จํานวน  ๒  คน ประกอบดวย 
     1. นางสนม  แฝงดานกลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลมะคา  เขต 1 
     2. นางสาวธนาทร  มีกลาง   สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลมะคา  เขต 2 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะเสนอรายชื่อเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญยกมือครบั 

ที่ประชุม    -   ไมม ี

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   เมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติม  สรุปไดวาสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล  ตําบลมะคาไดคัดเลือก  นางสมแสง  แข็งกลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตาํบล 

มะคา  เขต 2  เปนกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสรางเสริม 
สุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดกอนกําหนด   
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วาระที่  6.3     ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนลด-โอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจาย ประจําป 
งบประมาณ 2566  เพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม  งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  จํานวน  3  รายการ  และครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  จํานวน  1  รายการ  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   วาระที่ 6.3  ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนลด - เพิ่มงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม   

หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  จํานวน  3  รายการ  และ 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวน  1  รายการ  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)   
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรตีําบลมะคา  เสนอญัตติตอสภาฯ  เชิญครับ 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท  -   เรยีน  ทานประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   
นายกเทศมนตรีเทศบาล  ดิฉันขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนลด – เพิ่มงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม   
หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  จาํนวน  3  รายการ  และ 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวน  1  รายการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   
ดิฉันขอมอบหมายใหผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ไดชี้แจง 
รายละเอียดใหท่ีประชุมทราบและพิจารณาคะ 

นายประทีป  กุลสาํนัก   -   เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร    
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ตลอดจนขาราชการที่เขาประชุมทุกทาน  ผม  นายประทีป  กุลสํานัก   

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ขออนุญาตอานรายละเอียดญัตติ
เรื่อง  ขออนุมัติโอนลด – เพิ่มงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖6  เพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑ
สํานักงาน  และครุภัณฑคอมพิวเตอร  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

- ดวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีความจําเปนที่จะตองเสนอ 
ญัตติขออนุมัติโอนลด -เพิ่ม เงินงบประมาณรายจายประจําป 2566 เพื่อมาตั้ง
จายเปนรายการใหม งบลงทุน หมวดคาครภุัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
จํานวน 3 รายการ และครุภัณฑคอมพิวเตอร  1 รายการ 

เหตุผล 

- เนื่องจากเครื่องมือเครื่องใชของงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ 

สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ที่มีอยู ไมเพียงพอตอการ

ปฏิบัติงาน จึงมีความจําเปนตองจัดหาครุภัณฑใหม เพื่อเปนการอํานวยความ

สะดวกใหการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

เพื่อใหเกิดความคลองตวัและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนั้น งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จึงมีความจําเปนตองโอน

ลด-เพิ่ม เงินงบประมาณเพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 4 รายการ 

ดังน้ี 
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โอนลด 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบ

ดําเนินงาน หมวดคาใชสอยประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ หนา 146 

ตั้งไว 330,000 บาท มีงบประมาณคงเหลือกอนโอน 233,494 บาท ขอ

โอนลดครั้งนี้จํานวน 42,000 บาท ทําใหมีงบประมาณคงเหลือหลังโอน 

191,494 บาท 

โอนเพิ่ม 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  และงบประมาณตั้งไว 19,000 

บาท ขอโอนมาตั้งจายเปนรายการใหม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. โตะทํางานเหล็ก สําหรับสายปฏิบัติการ จํานวน 1 ตัว งบประมาณ     

ตั้งไว  7,500  บาท  โดยมีคณุลักษณะดังนี้ 

-  เปนโตะทํางานเหล็กท่ีทําจากเหล็กเปนองคประกอบหลัก 

-  มีลิ้นชักหรือชองเก็บของพรอมกุญแจล็อก 

-  เคลือบผิวอยางดเีพื่อปองกันสนมิ 

-  มีแผนกระจกใสวางบนผิวหนาดานบนพรอมลบเหลี่ยมคม   

กระจกและมุมกระจก 

-  เปนครภัุณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ที่ มท  

0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี  28 พฤษภาคม 2564 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธิีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 

2. เกาอี้สํานักงาน สาํหรับสายปฏิบัติการ  จํานวน  1  ตัว 

งบประมาณตั้งไว  4,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 

-  เกาอี้ทํางานพนักพิง มีลอเลื่อน สามารถหมุนรอบแกนได 

-  หุมดวยหนัง หรือวัสดุเทียมหนัง 

-  มีที่วางแขนทั้งสองดาน 

-  เปนครภุัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธิีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 
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3. เกาอี้สํานักงาน  สาํหรับสายบริหาร จํานวน 1 ตัว งบประมาณ  

ตั้งไว  7,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

-  เกาอี้ทํางานพนักพิงทรงสูง มีลอเลื่อน สามารถหมุนรอบแกนได 

-  หุมดวยหนัง หรือวัสดุเทียมหนัง 

-  มีที่วางแขนทั้งสองดาน 

-  เปนครภุัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ 

-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 

โอนเพิ่ม 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  และงบประมาณตั้งไว 

23,000 บาท  ขอโอนมาตั้งจายเปนรายการใหม  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับงานประมวลผล  จํานวน  

1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว 23,000 บาท โดยมีคณุลักษณะดังนี้ 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6  

core) และ 12 แกนเสมือน(12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง(Turbo Boost 

หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 3.6 GHz 

จํานวน 1 หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหนวยความจําแบบ Cache  

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  ขนาดไมนอยกวา 8 MB 

-  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด 

อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

   1)  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจร 

หลักที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลัก

ขนาดไมนอยกวา 2 GB 

   2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถใน

การใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด                

ไมนอยกวา 8 GB 
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-  มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม

นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 

GB จํานวน 1 หนวย 

-  มี DVD-RW หรือดีกวาแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ

ภายนอก (External) จํานวน 1หนวย 

-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม

นอยกวา 3 ชอง 

- มีแปนพิมพและเมาส 

- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ

ละเอียดแบบ FHD 

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ 

Bluetooth 

- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนธันวาคม 2564 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ 

มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 

ระเบียบฯ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณ

รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพ

เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา

ทองถ่ิน 

จึงนําเรียนเพื่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคาพิจารณาครับ 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -  ขอบคุณ ทานผูอํานวยการกองสาธารณสุข  
ประธานสภาเทศบาล   -  ทานนายกเทศมนตรไีดเสนอญัตติเรียบรอยแลว มีสมาชิกสภาฯ  

ทานใด จะอภิปรายหรือไม โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม    -   ไมม ี

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสงสัย  หรือสอบถามในญัตตินี้
ประธานสภาเทศบาล  แลว  ผมจะขอใหที่ประชุมพิจารณาทีละรายการ  เนื่องจากในการประชุมครั้งน้ี   

ในแตละวาระสวนราชการไดเสนอญัตติใหที่ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาหลาย 
รายการในญัตติเดียว  ซึ่งมี 2 วาระคือ วาระที่ 6.3  และวาระที่ 6.7   
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ดังน้ัน  เพื่อใหการพิจารณาเปนไปดวยความถูกตอง  เรียบรอยตรงตาม
ขอเท็จจริง  ผมจึงจะขอมติท่ีประชุมครั้งละ  1  รายการ  เพื่อใหสมาชิกสภา
เทศบาลพิจารณาอนุมัติตามลาํดับตอไปครับ 

-   ผมขอมติที่ประชุมในวาระที่ 6.3  ขออนมุตัิใหโอนลด – เพิ่ม  
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อมาตั้งจายเปน
รายการใหม  หมวดคาครุภัณฑ  ของกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

-   รายการที่ 1  โตะทาํงานเหล็ก สําหรับสายปฏิบัติการ จํานวน  
1 ตัว  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดอนุมตัิใหโอนลด – เพิ่ม  งบประมาณ
รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม  
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  สาํหรับจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก สําหรับสาย
ปฏิบัติการ  จาํนวน 1 ตัว  งบประมาณ  7,500  บาท  ตามท่ีนายกเทศมนตรี
เสนอโปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม    -   สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  11  เสียง  ประธานสภาเทศบาล        
     งดออกเสียง   

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล     -   เปนอันวาสภาเทศบาลตาํบลมะคามีมติเปนเอกฉันทอนุมัติให 
ประธานสภาเทศบาล  โอนลด – เพิ่ม  งบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อ   

มาตั้งจายเปนรายการใหม  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  สาํหรับจัดซื้อโตะ
ทํางานเหล็ก สําหรับสายปฏิบัติการ  จาํนวน 1 ตัว  งบประมาณ  7,500  
บาท  ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอครับ 

มติที่ประชุม    -  สภาเทศบาลตําบลมะคา  มติเปนเอกฉันทอนุมัติใหโอนลด – เพิ่ม   
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อมาตั้งจายเปน 
รายการใหม  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  สําหรบัจัดซื้อ 
โตะทํางานเหล็ก  สําหรบัสายปฏิบัติการ  จํานวน 1 ตัว  งบประมาณ   
7,500  บาท 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   รายการท่ี 2  เกาอี้สํานักงาน สาํหรับสายปฏิบัติการ จํานวน 1 ตัว  
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดอนุมัติใหโอนลด – เพ่ิม  งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม  ประเภท 
ครุภัณฑสํานักงาน  สาํหรับจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน  สําหรับสายปฏิบัติการ  
จํานวน  1 ตัว งบประมาณ  4 ,000  บาท  ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ  
โปรดยกมือครบั   

ที่ประชุม    -   สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  11  เสียง  ประธานสภาเทศบาล        
     งดออกเสียง   

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล     -   เปนอันวาสภาเทศบาลตาํบลมะคามีมติเปนเอกฉันทอนุมัติให 
ประธานสภาเทศบาล  โอนลด – เพิ่ม  งบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อ 

มาตั้งจายเปนรายการใหม  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  สาํหรับจัดซื้อเกาอ้ี 
สํานักงาน  สาํหรับสายปฏิบัติการ  จํานวน  1 ตัว งบประมาณ  4,000 บาท   
ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ 
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มติที่ประชุม    - สภาเทศบาลตําบลมะคา  มีมติเปนเอกฉันท  อนุมัติใหโอนลด –  
เพิ่ม  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อมาตั้งจาย 
เปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  สําหรับ 
จัดซื้อเกาอี้สํานกังาน  สําหรับสายปฏิบัติการ  จํานวน  1 ตัว งบประมาณ   
4,000 บาท   

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   รายการท่ี 3  เกาอี้สํานักงาน สาํหรับสายบริหาร  จํานวน  1  ตัว 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดอนุมัติใหโอนลด – เพ่ิม  งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม  ประเภท 
ครุภัณฑสํานักงาน  สาํหรับจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน สําหรับสายบรหิาร 
จํานวน  1 ตัว งบประมาณ  7,500  บาท  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ  
โปรดยกมือครบั   

ที่ประชุม    -   สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  11  เสียง  ประธานสภาเทศบาล        
     งดออกเสียง   

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล     -   เปนอันวาสภาเทศบาลตาํบลมะคามีมติเปนเอกฉันทอนุมัติให 
ประธานสภาเทศบาล  โอนลด – เพิ่ม  งบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อ  

มาตั้งจายเปนรายการใหม  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  สาํหรับจัดซื้อเกาอี้ 
สํานักงาน  สาํหรับสายบริหาร  จํานวน  1 ตัว งบประมาณ  7,500 บาท   
ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ 

มติที่ประชุม    - สภาเทศบาลตําบลมะคา  มีมติเปนเอกฉันท  อนุมัติใหโอนลด –  
เพิ่ม  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อมาตั้งจาย 
เปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  สําหรับ 
จัดซื้อเกาอี้สํานกังาน  สําหรับสายบรหิาร  จํานวน  1 ตัว งบประมาณ   
7,500 บาท   

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   รายการท่ี 4  เครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับงาน
ประธานสภาเทศบาล  ประมวลผล จํานวน 1 เคร่ือง  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดอนมุัติใหโอนลด –  

เพิ่ม  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อมาตั้งจาย 
เปนรายการใหม  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  สําหรับ 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับงานประมวลผล  จํานวน  1  
เครื่อง  งบประมาณ  23,000  บาท  ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ  โปรด 
ยกมือครบั  

ที่ประชุม    -   สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  11  เสียง  ประธานสภาเทศบาล        
     งดออกเสียง   

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล     -   เปนอันวาสภาเทศบาลตาํบลมะคามีมติเปนเอกฉันทอนุมัติให 
ประธานสภาเทศบาล  โอนลด – เพิ่ม  งบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อ  

มาตั้งจายเปนรายการใหม  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส     
สําหรับจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับงานประมวลผล  
จํานวน  1 เครื่อง งบประมาณ  23,000  บาท  ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ 
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มติที่ประชุม    - สภาเทศบาลตําบลมะคา  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหโอนลด –  
เพิ่ม  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อมาตั้งจาย
เปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ                   
อิเล็กทรอนิกส  สําหรับจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร  All in one  สําหรบังาน
ประมวลผล  จํานวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  23,000 บาท   

วาระที่  6.4      ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนลด-โอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจาย ประจําป 
งบประมาณ 2566  เพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม  งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  จํานวน  1  รายการ  (งาน
บริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล) 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   วาระที่ 6.4  ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนลด - เพิ่มงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม   

หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  จาํนวน  1  รายการ   
(งานบริหารงานท่ัวไป  สาํนักปลัดเทศบาล)  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีตําบล 
มะคา  เสนอญัตตติอสภาฯ  เชิญครับ 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท  -   เรียน  ทานประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   
นายกเทศมนตรีเทศบาล  ดิฉันขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนลด – เพิ่มงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม   
หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  จาํนวน  1  รายการ   
งานบริหารทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล  ดิฉันมอบหมายใหหัวหนาสํานักปลัด  
เทศบาล  ไดชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมทราบและพิจารณาคะ 

นางวิภา  ชัยเฉลียว   -   เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร    
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทาน  ดิฉัน  นางวิภา  ชัยเฉลียว  หัวหนาสาํนักปลัด  

เทศบาล  ขออนุญาตอานรายละเอียดญัตติเรื่อง  ขออนุมัติโอนลด – เพิ่ม 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อมาตั้งจายเปน 
รายการใหม  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  โดยม ี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

- ดวยงานบริหารงานทั่วไป  สาํนกัปลัดเทศบาล  มีความจําเปนที่ 
จะตองเสนอญัตติขออนุมัติโอนลด - โอนเพิ่ม เงินงบประมาณรายจายประจาํป 
๒๕๖๖ เพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  จาํนวน  ๑  รายการ 

เหตุผล 

- เนื่องจากครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องกระจายเสียงทางไกล 

อัตโนมัติแบบไรสายของเทศบาลตําบลมะคา ชํารุดไมสามารถใชงานได ทําให

เกิดปญหาในการปฏิบัติหนาท่ีเกิดความลาชา จึงมีความจําเปนตองจัดซื้อ

ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก             

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลตําบลมะคา เพื่อใหเกิดความคลองตัว

และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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- ดังน้ัน งานบริหารงานทั่วไป ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล  

มีความจําเปนตองโอนลด - โอนเพิ่ม เงินงบประมาณรายจายเพื่อมาตั้งจายเปน 

รายการใหม จํานวน ๑ รายการ ดังน้ี 

ขออนุมัติโอนลด 

-   งานบริหารงานทั่วไป  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาล                 

ขออนุมัติโอนลด ดังนี้ 

-  แผนงานการเกษตร งานสงเสรมิการเกษตร งบดําเนินงาน ประเภท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน  

โครงการจัดนิทรรศการรวมงานวันขาวอําเภอโนนสูง ตั้งไว ๑๕0,๐๐๐.- บาท 

มีงบประมาณคงเหลือกอนโอน  ๑๐๐,๐๐0.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จํานวน     

๑00,000.- บาท ทําใหมีงบประมาณคงเหลือหลังโอน 0 บาท (อางถึงบัญชี

โอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๓ อนุมัติ

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖) 

-  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบดําเนินงาน 

ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น 

หนา ๘๑ ตั้งไว ๓๕0,๐๐๐.- บาท มีงบประมาณคงเหลือกอนโอน ๓๕๐,๐๐๐.- 

บาท ขอโอนลดครั้งนี้จํานวน ๒๔๐,๐๐๐.- บาท ทําใหมีงบประมาณคงเหลือ

หลังโอน ๑๑๐,๐๐๐ บาท 

รวมโอนลดงบประมาณ จํานวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท 
ขออนุมัติโอนตั้งจายรายการใหม ดังน้ี 
- งานบริหารงานทั่วไป ฝายอํานวยการ สาํนักปลัดเทศบาล  

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  งบประมาณ  ๓๔0,๐๐๐ บาท  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

จัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไรสาย   

โดยมีอุปกรณดงันี้ 

1. เครื่องสงสัญญาณและควบคุมการออกอากาศชนิดรวม

อุปกรณอยูในเคร่ืองเดียวกัน 

๒. แผงเสาอากาศของเครื่องสง 

๓. อุปกรณภาครบั ประกอบดวย 

- ลําโพงฮอรนกําลังขับ ๑๒๐ วัตต (๔ ดอก/ชุด) จํานวน  

  ๑๒ จุด 

- สายอากาศพรอมขั้ว ๑๒ ชุด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่

แกไขเพิ่มเตมิจนถึงปจจุบัน 
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- เปนไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท            

0๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทาํ

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

- เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 

0๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนครภุัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

และเทศบาลมีความ จําเปนที่จะตองจัดซื้อในทองถิ่นโดยประหยัด โดยถือ

ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๑๘๐๘.๒/๑๙๘๙ ลงวันท่ี ๒๒ 

มิถุนายน ๒๕๕๒ 

ระเบียบฯ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถ่ิน 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคาพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -  ขอบคุณ ทานหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล   -  ทานนายกเทศมนตรไีดเสนอญัตติเรียบรอยแลว มีสมาชิกสภาฯ  

ทานใด จะอภิปรายหรือไม โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม    -   ไมม ี

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสงสัย  หรือสอบถามในญัตตินี้
ประธานสภาเทศบาล  ผมจะขอมติที่ประชุมครับ  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดอนุมัติใหโอนลด – เพิ่ม   

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อมาตั้งจายเปน
รายการใหม  หมวดคาครุภัณฑ  ของงานบริหารงานทั่วไป  ฝายอาํนวยการ  
สํานักปลัดเทศบาล  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอโปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม    -   สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  11  เสียง  ประธานสภาเทศบาล        
     งดออกเสียง   

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล     -   เปนอันวาสภาเทศบาลตาํบลมะคามีมติเปนเอกฉันทอนุมัติให 
ประธานสภาเทศบาล  โอนลด – เพิ่ม  งบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อ 

มาตั้งจายเปนรายการใหม  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  
สําหรับจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไรสาย   
จํานวน  1  รายการ  งบประมาณ  340,000  บาท  ตามท่ีนายกเทศมนตรี 
เสนอ   
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มติที่ประชุม    - สภาเทศบาลตําบลมะคา  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหโอนลด - 
เพิ่ม  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อมาตั้ง  
จายเปนรายการใหม  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ   
สําหรับจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไรสาย  
จํานวน  1  รายการ  งบประมาณ  340,000  บาท   

วาระที่  6.5      ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนลด-โอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจาย ประจําป 
งบประมาณ 2566  เพื่อมาต้ังจายเปนรายการใหม  งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑโรงงาน  จํานวน  1  รายการ  (งานบรหิารงาน
ทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล) 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   วาระที่ 6.5  ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนลด - เพิ่มงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม   

หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑโรงงาน  จํานวน  1  รายการ   
(งานบริหารงานท่ัวไป  สาํนักปลัดเทศบาล)  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีตําบล 
มะคา  เสนอญัตตติอสภาฯ  เชิญครับ 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท  -   เรียน  ทานประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   
นายกเทศมนตรีเทศบาล  ดิฉันขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนลด – เพิ่มงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม   
หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑโรงงาน  จํานวน  1  รายการ   
งานบริหารงานทั่วไป  สาํนักปลัดเทศบาล  ดิฉันมอบหมายให นายดวงจันทร   
ผาสุข ไดชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมทราบและพิจารณาคะ 

นายดวงจันทร  ผาสุข   -   เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร    
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปลัดเทศบาล  หัวหนาสวนราชการทุกทาน  ผม  นายดวงจันทร  ผาสุข   

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  ขออนุญาตอานรายละเอียดญัตติ 
เรื่อง  ขออนุมัติโอนลด – เพิ่มงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖6  เพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑ 
โรงงาน  สําหรับจัดซื้อเครื่องเจียรแบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว สําหรับหลักการและ 
เหตุผลประกอบการพิจารณามีดังนี้ 

หลักการ 

- งานบริหารงานทั่วไป  ฝายอํานวยการ  สาํนักปลัดเทศบาล  มี 
ความประสงคจะขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจายเพื่อไปตั้งจายเปนรายการ 
ใหม  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโรงงาน รายการจัดซื้อเคร่ือง 
เจียรแบบมือถือ ขนาด 4 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง  ซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจาก 
สภาเทศบาลตําบลมะคา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ 
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  ในการนี้ ครุภัณฑ 
ดังกลาวไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
สํานักงบประมาณ ประจําเดือนธันวาคม 2565 ท่ีไดประกาศใชลาสุดนี้ จึง 
ดําเนินการจัดซื้อในทองถิ่นโดยประหยัด และเปนครุภัณฑที่ไมไดนาํมาจัด 
บริการสาธารณะ จึงไมตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 –  
2570) ของเทศบาลตําบลมะคา   
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- งานบริหารงานทั่วไป  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาล จึงได 
ทําการสืบคนราคาของครุภัณฑโรงงาน รายการเครื่องเจียรแบบมือถือ ขนาด  
4 นิ้ว ในทองถิ่นเขตอําเภอโนนสูง โดยมีราคาเครื่องละ 1,300.- บาท 
จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ดังน้ี 

    โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน  
   คาใชสอย ประเภทคาวัสดุ รายการคาวัสดุกอสราง งบประมาณคงเหลือกอน 
   โอน  30,000.- บาท โอนลดครั้งนี้ จํานวน 1,300.- บาท งบประมาณ 
   คงเหลือหลังโอน 28,700.- บาท 
    โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
   งานบริหารทั่วไป งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภทคาครภุัณฑโรงงาน รายการ 

จัดซื้อเครื่องเจียรแบบมือถือ ขนาด  4 นิ้ว  จาํนวน  1 เครื่อง  
ราคาเครื่องละ 1,300.- บาท  โอนครั้งนี้ จํานวน 1,300.- บาท    

        โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังตอไปนี้ 
    - เปนเครื่องเจียรแบบมือถือ ขนาด 100 มิลลิเมตร (4'') 
    - ใชกับไฟฟา ขนาดแรงดัน 220 โวลท กําลังไฟฟาไมนอยกวา  
   850 วัตต 
    - มีที่ครอบใบเพื่อปองกันอันตรายจากสะเก็ดไฟ หรือการแตกของใบ 
    - โครงเคร่ืองทําจากวัสดแุข็งแรง ทนทาน กระชับมือ 
    - สามารถใชงานไดหลากหลายทั้งตัดและเจียร 

    - เปนครภุัณฑที่ไมมีอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน 
   งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ประจําเดือนธันวาคม 2565  ที่ได 
   ประกาศใชลาสุดนี้ จึงดําเนินการจัดซื้อในทองถ่ินโดยประหยัด 
     - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท  
   0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและ 
   ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาํปขององคกรปกครอง 
   สวนทองถ่ิน 
    - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว  
   7467  ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2563  เร่ือง แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาของ 
   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งระบุวาครุภัณฑที่ 
   จะตองบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น จะตองเปนครุภัณฑเพื่อบริการสาธารณะ 
   เทานั้น 

เหตุผล 
- เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานของพนักงานสํานักปลัดเทศบาล ใน 

การปรบัปรุง ซอมแซม รื้อถอน ทรัพยสินของสํานักปลัดเทศบาลตําบลมะคา 
และงานท่ีไดรับมอบหมาย ที่สามารถดําเนินการไดทันทีทําใหประหยัดเวลา
และงบประมาณรายจายในการดําเนินการ ดังนั้นเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ในการดําเนินงาน สํานักปลัดเทศบาลตําบลมะคา มีความจาํเปนที่จะตองทํา
การจัดซื้อใหทันภายในเดอืนมีนาคม  พ.ศ. 2566 นี้ เพื่อใชซอมแซมทรัพยสิน
ที่เสียหายใหกลับมาใชงานไดดังเดิม ตอไป 
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กฎหมาย/ระเบียบ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563  ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  

     จึงเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคาพิจารณาอนุมัติ 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -  ขอบคุณ  คุณดวงจันทร  ผาสุข  
ประธานสภาเทศบาล   -  ทานนายกเทศมนตรไีดเสนอญัตติเรียบรอยแลว มีสมาชิกสภาฯ  

ทานใด จะอภิปรายหรือไม โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม    -   ไมม ี

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสงสัย  หรือสอบถามในญัตตินี้
ประธานสภาเทศบาล  ผมจะขอมติที่ประชุมครับ  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดอนุมัติใหโอนลด – เพิ่ม   

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อมาตั้งจายเปน
รายการใหม  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑโรงงาน  สําหรับจัดซื้อเครื่อง
เจียรแบบมือถือ  ขนาด 4 นิ้ว จํานวน  1  เครื่อง  ของงานบริหารงานทั่วไป  
ฝายอํานวยการ  สาํนักปลัดเทศบาล  ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอโปรดยกมือ
ครับ 

ที่ประชุม    -   สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  11  เสียง  ประธานสภาเทศบาล        
     งดออกเสียง   

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล     -   เปนอันวาสภาเทศบาลตาํบลมะคามีมติเปนเอกฉันทอนุมัติให 
ประธานสภาเทศบาล  โอนลด – เพิ่ม  งบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อ 

มาตั้งจายเปนรายการใหม  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑโรงงาน   
สําหรับจัดซื้อเครื่องเจียรแบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว จาํนวน  1  เคร่ือง   
งบประมาณ  1,300  บาท  ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ   

มติที่ประชุม    - สภาเทศบาลตําบลมะคา  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหโอนลด - 
เพิ่ม  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อมาตั้ง  
จายเปนรายการใหม  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑโรงงาน   
สําหรับจัดซื้อเครื่องเจยีรแบบมือถือ  ขนาด  4 นิ้ว จํานวน  1  เครื่อง   
งบประมาณ  1,300  บาท   

วาระที่  6.6   ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเพิ่ม-ลดเงินงบประมาณเพื่อมาตั้งจายเปน 
รายการใหม ประจําปงบประมาณ 2566  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  
ประเภทครุภัณฑกอสราง  จํานวน  1  รายการ  (กองชาง) 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   วาระที่ 6.6  ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนลด - เพิ่มงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม   

หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑกอสราง  จาํนวน  1  รายการ  (กองชาง)  
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรตีําบลมะคา  เสนอญัตติตอสภาฯ  เชิญครับ 
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นางธนาพร  ศิริโภคานนท  -   เรียน  ทานประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   
นายกเทศมนตรีเทศบาล  ดิฉันขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนลด – เพิ่มงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม   
หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑกอสราง  จาํนวน  1  รายการ   
งานบริหารงานทั่วไป  สาํนักปลัดเทศบาล  ดิฉันมอบหมายใหผูอํานวยการ 
กองชาง  ไดชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมทราบและพิจารณาคะ 

นายสันติ  มรกต   -   เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร    
ผูอํานวยการกองชาง  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผม  นายสันติ  มรกต  ผูอํานวยการกองชาง   

ขออนุญาตอานรายละเอียดญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนลด – เพิ่มงบประมาณ 
รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม   
หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑกอสราง  สาํหรับจัดซื้อเครื่องตบดิน 
จํานวน  1  เคร่ือง  โดยมีหลักการและเหตุผลดังน้ี 

หลักการ 
ดวย กองชาง มีความจําเปนท่ีจะตองเสนอญัตติขออนุมัติโอนลด โอน

เพิ่ม เงินงบประมาณ เพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธางบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑกอสราง  สาํหรับจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 
๑ เครื่อง 

เหตุผล 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานของกองชาง  และมีอุปกรณ

เพียงพอตอการทํางาน สาํหรับกองชาง จึงมีความจําเปนขออนุมัติโอนลด-โอน
เพิ่ม เงินงบประมาณเพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม รายละเอียด ดังนี้ 

จัดซื้อเครื่องตบดนิ จํานวน ๑ เครื่อง 
โอนลด 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

อุสาหกรรมและการโยธา  งบบุคลากร  ประเภทเงนิเดอืน (ฝายประจํา) 
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน งบประมาณตั้งไว  ๘๘๓,0๖๐  
บาท ปจจุบันมีงบประมาณคงเหลือกอนโอน ๗๒๒,๖๙๗ บาท ขอโอนลดครั้งนี้
จํานวน ๒๑,000 บาท  ทาํใหมีงบประมาณคงเหลือ ๗๐๑,๖๙๗ บาท 

โอนเพิ่ม 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑ 
กอสราง  สําหรับจัดซื้อเครื่องตบดิน  จํานวน  ๑  เครื่อง งบประมาณตั้งไว   
๒๑,๐๐0 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ใชเครื่องยนตเบนซิน 
๒. น้ําหนักของเครื่องตบดินไมนอยกวา  80 กิโลกรัม 
๓. แรงบดอัดไมนอยกวา ๕ ตนั 
๔. ความเร็วในการตบไมนอยกวา ๕,๐๐0 รอบตอนาที 
-  เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สาํนักงบประมาณ 

ประกาศเมื่อธันวาคม ๒๕๖๕ หรือฉบับใหมลาสุดท่ีมีการประกาศใช 



26 
 

-  ดังนั้น กองชาง จึงมีความจําเปนตองโอนลด-โอนเพ่ิม เงิน
งบประมาณเพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม  จํานวน  ๑ รายการ สาํหรับจัดซื้อ
เครื่องตบดิน  จํานวน  ๑  เครื่อง 

ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแกไขงบประมาณ ขอ  
๒๗  การโอนเงนิงบประมาณรายจายในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําให 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายรายการใหม ใหเปน  
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

จึงเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคาพิจารณาครับ 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -  ขอบคุณ  ทานผูอํานวยการกองชางครบั  
ประธานสภาเทศบาล   -  ทานนายกเทศมนตรไีดเสนอญัตติเรียบรอยแลว  มีสมาชกิสภาฯ  

ทานใด จะอภิปรายหรือไม โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม    -   ไมม ี

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสงสัย  หรือสอบถามในญัตตินี้
ประธานสภาเทศบาล  ผมจะขอมติที่ประชุมครับ  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดอนุมัติใหโอนลด – เพิ่ม   

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อมาตั้งจายเปน
รายการใหม  หมวดคาครุภัณฑ  ของกองชาง  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ
โปรดยกมือครบั 

ที่ประชุม    -   สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  11  เสียง  ประธานสภาเทศบาล        
     งดออกเสียง   

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล     -   เปนอันวาสภาเทศบาลตาํบลมะคามีมติเปนเอกฉันทอนุมัติให 
ประธานสภาเทศบาล  โอนลด – เพิ่ม  งบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อ 

มาตั้งจายเปนรายการใหม  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑกอสราง   
สําหรับจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  21,000  บาท   
ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ   

มติที่ประชุม    - สภาเทศบาลตําบลมะคา  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหโอนลด - 
เพิ่ม  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพื่อมาตั้ง  
จายเปนรายการใหม  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑกอสราง 
สําหรับจัดซื้อเครื่องตบดิน  จํานวน  1 เครื่อง  งบประมาณ  21,000 บาท   

วาระที่  6.7   ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง   
ประจาํปงบประมาณ  2566  จํานวน  4  โครงการ (กองชาง) 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   วาระที่ 6.7  ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม หมวดคา 
ประธานสภาเทศบาล  ที่ดนิและสิ่งกอสราง  ประจําปงบประมาณ 2566  จาํนวน  4  โครงการ 

(กองชาง)  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรตีําบลมะคา  เสนอญัตตติอสภาฯ   
เชิญครับ 
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นางธนาพร  ศิริโภคานนท  -   เรียน  ทานประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   
นายกเทศมนตรีเทศบาล  ดิฉันขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงนิสะสม หมวดคาที่ดินและ 

สิ่งกอสราง  ประจําปงบประมาณ 2566  จํานวน  4  โครงการ  ของกองชาง 
ดิฉันมอบหมายใหผูอํานวยการกองชาง  ไดชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมทราบ 
และพิจารณาคะ 

นายสันติ  มรกต   -   เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร    
ผูอํานวยการกองชาง  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผม  นายสันติ  มรกต  ผูอํานวยการกองชาง   

ขออนุญาตอานรายละเอียดญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงนิสะสม หมวด 
คาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประจําปงบประมาณ 2566  จํานวน  4  โครงการ     
ใหที่ประชุมสภาพิจารณา  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
- ดวย กองชาง เทศบาลตําบลมะคา มีความจําเปนท่ีจะตองเสนอ 

ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  จาํนวน          
๔  โครงการ คือ 

๑. โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบานโนนดนิทราย 
หมูที่ ๒ (ถนนเทศบาล ๕) โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 

- ขยายถนน คสล. กวาง ๑.๕0 เมตร หนา 0.๑๕ เมตร ยาว ๔๕๘ 
เมตร หรือมีพื้นท่ีขยาย คสล. ไมนอยกวา ๖๘๗ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)  งบประมาณท้ังสิ้น จํานวน ๔๘๓,9๐๐ บาท โดยจายขาดเงิน
สะสมเปนจํานวนเงิน  ๔๘๓,๙๐๐  บาท 

๒. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุวรรณฉวี ชุมชน
บานมะคา หมูท่ี ๑ (บริเวณหัวและทายถนน) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

-  ขยายผวิจราจร คสล. สองขางทาง  ขนาดกวางขางละ  1.00 เมตร  
หนา  0.15  เมตร    

  ชวงที่ ๑  ความยาวรวมทางทศิเหนือ  ๒๕๑.๐๐ เมตร ทิศใต 
๒๖๒.00 เมตร  

ชวงที่ ๒  ความยาวรวมทิศตะวันออก  246.00 เมตร  
ทิศตะวันตก ๒๒๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา 988  
ตารางเมตร  งบประมาณทั้งสิ้น  ๙๐๒,๗๐๐  บาท  โดยจายขาดเงนิสะสม 
จํานวน  ๙๐๒,๗๐๐  บาท 

๓. โครงการปรับปรุงผิวแอสฟลทตกิคอนกรีต ถนนสุวรรณฉวี ชุมชน
มะคา หมู ๑ (จากบานนายมานพ จงจิตรกลาง ถึงบริเวณสามแยกถนนรวมใจ 
พัฒนา)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ขยายพื้นถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสองขางทาง  กวางขางละ               
ไมนอยกวา  0.๗๕  เมตร  หนา  0.๑๕  เมตร  ยาวรวมกันไมนอยกวา  
1,340  เมตร  หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไมนอยกวา  ๑,๐๐5  ตารางเมตร 

-    เสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  ขนาดกวาง  ๖.๐0 เมตร 
หนา  0.๐๕  เมตร  ยาว  ๗๐๐  เมตร หรือมีผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ไมนอยกวา  ๔,๒00  ตารางเมตร  งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๖56,0๐๐ บาท โดย
จายขาดเงนิสะสมจํานวน ๒,๖56,0๐๐ บาท 
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๔. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ชุมชนบานมะเกลือ หมูที่ ๑๓   
(จากบานนางสาวอารียไปถนนศรีเจริญ ถึงถนนเทศบาล ๒)  โดยมีรายละเอียด 
ดังน้ี 

-   กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาดความกวางรางดานนอก  
0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร  ฝารางหนา  0.15 เมตร  ยาวรวม  130 
เมตร  โดยมีความลึกรางแบบ vary  และทิศทางนํ้าไหลไปหาถนนเทศบาล 2 
พรอมบอพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80  เมตร  จํานวน  2  บอ (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด)  งบประมาณทั้งส้ิน ๔๖๘,๑๐๐ บาท โดยจายขาด 
เงินสะสม ๔๖๘,๑๐๐ บาท 

เหตุผล 
ดวยพื้นที่บริเวณถนน คสล. เดิมน้ัน เปนถนนที่คอนขางแคบ ไม

สะดวกตอการสัญจรไป-มา และอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได 
ดังน้ัน เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนที่ใช

ถนนในบริเวณทางเชื่อมพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลมะคา สามารถสัญจรไป-มา 
ไดอยางสะดวก และปลอดภัย จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในสวนของ
เทศบาลตําบลมะคา ตามโครงการฯดังกลาวขางตน จํานวน ๔ โครงการ 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔,๕10,70๐ บาท 

ในการนี้ กองชางประสานขอมูลเก่ียวกับงบประมาณจากกองคลัง            
ตามระเบียบฯ แลว 

- ปจจุบัน เทศบาลตาํบลมะคา มียอดเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่                
๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ดังนี้ 

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นําไปใชได  ณ วันท่ี ๓0 
กันยายน ๒๕6๕  จํานวน ๕๒,98๕,๗๙๒.๕๗ บาท 

หัก  สํารองตามระเบียบๆ   ๖,๓๖o,๙1๕.๖๐ บาท 
คงเหลือเงนิสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นาํไปใชไดหลักหักสํารอง

ตามระเบียบ   ๔๖,๖๒๔,๘๗๖.๙๗ บาท 
หัก เงินสะสมที่ไดรับแลวในปปจจุบัน  - 
ถอนคืนเงินรายรับขามปงบประมาณ  - 
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากกอหนี้ผูกพันแลว   - 
รับคืนเงนิรายจายขามปงบประมาณตกเปนเงินสะสม       ๙๔๕ บาท 
ปจจุบันคงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นําไปใชได

๔๖,๖๒๕.8๒๑.๙๗ บาท 
หากอนุมัติจายขาดเงนิสะสม ตามโครงกรขางตน  ๔ โครงการ 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔,๕10,7๐๐ บาท  จะทําใหมียอดเงนิสะสมคงเหลือ 
จํานวน ๔๒,115,121.9๗ บาท 

ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ 
การจายขาดเงินสะสมในคร้ังนี้ เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรกัษาเงิน และการตรวจสอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕6๑ ขอ ๘๙ องคกรปกครอง
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สวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได  โดยรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใต
เงือ่นไข ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่
เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือกิจการที่จัดทําเพื่อ
บําบัดความเดอืดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือตามที่กฎหมายกําหนด 

(๒) ไดสงเงนิสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแตละประเภทตามระเบียบแลว 

(๓) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวา
สามเดือนและกันไวอีกรอยละสิบของประมาณรายจายประจําปนั้นเพื่อเปน
คาใชจายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันให  เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป 
หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการใชจายเงนิสะสมน้ันเปนอัน
พับไป 

ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงินสะสม โดยคํานึงถึง
ฐานะการเงนิการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเสถียรภาพในระยะ
ยาว 

จึงเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคาพิจารณาอนุมัติ 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -  ขอบคุณ  ทานผูอํานวยการกองชาง  ครับ  
ประธานสภาเทศบาล   -  ทานนายกเทศมนตรไีดเสนอญัตติเรียบรอยแลว มีสมาชิกสภาฯ  

ทานใด จะอภิปรายหรือไม โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม    -   ไมม ี

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสงสัย  หรือสอบถามในญัตตินี้
ประธานสภาเทศบาล  ผมจะขอมติที่ประชุมครั้งละ  1  รายการ  เนื่องจากญัตตินี้มี  4 รายการให 

พิจารณา  ดังน้ัน  เพ่ือใหการพิจารณาแตละรายการเปนไปดวยความถูกตอง   
เรียบรอยตรงตามขอเท็จจริง  ผมจึงจะขอถามมติท่ีประชุมครั้งละ  1  รายการ   
เพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตามลาํดับตอไปครับ 

-   ผมขอมติที่ประชุมในวาระที่ 6.7  ขออนุมัติจายขาดเงนิสะสม   
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ของกองชาง 

-   รายการที่ 1  โครงการขยายถนน คสล. ชุมชนบานโนนดินทราย 
หมูที่ ๒ (ถนนเทศบาล ๕)  งบประมาณ  ๔๘๓,9๐๐ บาท  สมาชิกสภา
เทศบาลทานใดอนุมัติใหจายขาดเงนิสะสม  โปรดยกมือครบั   

ที่ประชุม    -   สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  11  เสียง  ประธานสภาเทศบาล        
     งดออกเสียง   
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นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล     -   เปนอันวาสภาเทศบาลตาํบลมะคามีมติเปนเอกฉันทอนุมัติให 
ประธานสภาเทศบาล  จายขาดเงินสะสม  โครงการขยายถนน คสล. ชุมชนบานโนนดินทราย หมูที่ ๒  

(ถนนเทศบาล ๕)  งบประมาณ  ๔๘๓,9๐๐ บาท  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 

มติที่ประชุม    - สภาเทศบาลตําบลมะคา  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจายขาด 
เงินสะสม  โครงการขยายถนน คสล. ชุมชนบานโนนดินทราย หมูที่ ๒  
(ถนนเทศบาล ๕)  งบประมาณ  ๔๘๓,9๐๐ บาท   

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   รายการท่ี 2  โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประธานสภาเทศบาล  ถนนสุวรรณฉวี  ชุมชนบานมะคา หมูท่ี ๑ (บริเวณหัวและทายถนน)  

งบประมาณ  ๙๐๒,๗๐๐ บาท  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดอนุมัติใหจายขาด 
เงินสะสม  โปรดยกมือครบั   

ที่ประชุม    -   สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  11  เสียง  ประธานสภาเทศบาล        
     งดออกเสียง   

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล     -   เปนอันวาสภาเทศบาลตาํบลมะคามีมติเปนเอกฉันทอนุมัติให 
ประธานสภาเทศบาล  จายขาดเงินสะสม  โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนน 

สุวรรณฉวี ชุมชนบานมะคา หมูที ่๑ (บริเวณหัวและทายถนน) งบประมาณ   
๙๐๒,๗๐๐ บาท  ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ 

มติที่ประชุม    - สภาเทศบาลตําบลมะคา  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจายขาด 
เงินสะสม  โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุวรรณฉวี  
ชุมชนบานมะคา หมูที ่๑ (บริเวณหัวและทายถนน) งบประมาณ   
๙๐๒,๗๐๐ บาท 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   รายการท่ี 3  โครงการปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ประธานสภาเทศบาล  ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนมะคา หมูท่ี ๑ (จากบานนายมานพ  จงจิตรกลาง ถึง 

บริเวณสามแยกถนนรวมใจพัฒนา)  งบประมาณ  ๒,๖56,0๐๐ บาท   
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม  โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม    -   สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  11  เสียง  ประธานสภาเทศบาล        
     งดออกเสียง   

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล     -   เปนอันวาสภาเทศบาลตาํบลมะคามีมติเปนเอกฉันทอนุมัติให 
ประธานสภาเทศบาล  จายขาดเงินสะสม  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  ถนน 

สุวรรณฉวี ชุมชนมะคา หมูท่ี ๑ (จากบานนายมานพ  จงจิตรกลาง  ถึงบริเวณ 
สามแยกถนนรวมใจพัฒนา)  งบประมาณ  ๒,๖56,0๐๐ บาท  ตามที่ 
นายกเทศมนตรีเสนอ 

มติที่ประชุม    - สภาเทศบาลตําบลมะคา  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจายขาด 
เงินสะสม  โครงการปรบัปรงุผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสุวรรณฉวี  
ชุมชนมะคา หมูที่ ๑  (จากบานนายมานพ  จงจิตรกลาง  ถึงบริเวณสาม 
แยกถนนรวมใจพัฒนา) งบประมาณ  ๒,๖56,0๐๐ บาท   
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นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   รายการท่ี 4  โครงการกอสรางรางระบายน้าํ ชุมชนบานมะเกลือ 
ประธานสภาเทศบาล  หมูที่ ๑๓  (จากบานนางสาวอารียไปถนนศรีเจริญ  ถึงถนนเทศบาล ๒)   

งบประมาณ  ๔๖๘,๑๐๐  บาท  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดอนุมัตใิหจายขาด 
เงินสะสม  โปรดยกมือครบั   

ที่ประชุม    -   สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  11  เสียง  ประธานสภาเทศบาล        
     งดออกเสียง   

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล     -   เปนอันวาสภาเทศบาลตาํบลมะคามีมติเปนเอกฉันทอนุมัติให 
ประธานสภาเทศบาล  จายขาดเงินสะสม  โครงการกอสรางรางระบายน้าํ ชุมชนบานมะเกลือ หมูท่ี  

๑๓  (จากบานนางสาวอารียไปถนนศรีเจริญ  ถึงถนนเทศบาล ๒)  งบประมาณ   
๔๖๘,๑๐๐  บาท  ตามที่นายกเทศมนตรเีสนอ 

มติที่ประชุม    - สภาเทศบาลตําบลมะคา  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจายขาด 
เงินสะสม  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ชุมชนบานมะเกลือ หมูที่ ๑๓   
(จากบานนางสาวอารียไปถนนศรีเจริญ  ถึงถนนเทศบาล ๒) งบประมาณ   
๔๖๘,๑๐๐  บาท   

วาระที่  6.8   ญัตติ  เร่ือง  ขอใหสภาเทศบาลตําบลมะคารวมพิจารณาขอความเห็นชอบ 
ในการทํากิจการนอกเขตเทศบาลในเขตองคการบริหารสวนตําบลมะคา  
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชุมชนบานโกรก  หมูที่ 5  (จาก
บานนางละมัย  ถึงทางแยกถนนเทศบาล 5) (กองชาง) 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   วาระที่ 6.8  ญัตติ  เรื่อง  ขอใหสภาเทศบาลตําบลมะคารวม 
ประธานสภาเทศบาล  พิจารณาขอความเห็นชอบในการทํากิจการนอกเขตเทศบาลในเขตองคการ 

บริหารสวนตําบลมะคา  โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชุมชนบาน 
โกรก  หมูที่ 5  (จากบานนางละมัย  ถึงทางแยกถนนเทศบาล 5) (กองชาง)   
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรตีําบลมะคา  เสนอญัตติตอสภาฯ  เชิญครับ 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท  -   เรียน  ทานประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   
นายกเทศมนตรีเทศบาล  ดิฉันขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขอใหสภาเทศบาลตําบลมะคารวมพิจารณาขอความ 

เห็นชอบในการทํากิจการนอกเขตเทศบาลในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
มะคา  โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชุมชนบานโกรก  หมูที่ 5   
(จากบานนางละมัย  ถึงทางแยกถนนเทศบาล 5)  ดิฉันมอบหมายให 
ผูอํานวยการกองชาง  ไดชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมทราบและพิจารณาคะ 

นายสันติ  มรกต   -   เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร    
ผูอํานวยการกองชาง  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผม  นายสันติ  มรกต  ผูอํานวยการกองชาง   

ขออนุญาตอานรายละเอียดญัตติ  เรื่อง  ขอใหสภาเทศบาลตําบลมะคารวม
พิจารณาขอความเห็นชอบในการทํากิจการนอกเขตเทศบาลในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลมะคา  โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชุมชนบาน
โกรก  หมูที่ 5  (จากบานนางละมัย  ถึงทางแยกถนนเทศบาล 5ใหที่ประชุม
สภาเทศบาลพิจารณา  โดยมหีลักการและเหตุผลดังนี้ 
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หลักการ 
- ดวย กองชาง มีความจําเปนท่ีจะตองขอเสนอญัตติขอความ 

เห็นชอบในการทํากิจการนอกเขตเทศบาลตําบลมะคา ในเขตองคการบริหาร 
สวนตําบลมะคา โครงการขยายถนน คสล. ชุมชนบานโกรก หมูที่ ๕ 
(จากบานนางละมัย ถึงทางแยกถนนเทศบาล ๕ ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ขยายผิวจราจร คสล. ขนาดกวาง ๑.๕0  เมตร หนา 0.๑๕ เมตร 
ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ขยายถนน คสล. ไมนอยกวา 900 ตารางเมตร 
พรอมวางทอ คสล. อัดแรง มอก. ชั้น 3 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.๖๐ เมตร  
จํานวน ๖ ทอน  1 จุด (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด) งบประมาณทั้งสิ้น  
๕0๗,๐๐๐ บาท 

เหตุผล 
เนื่องจากถนนสายดังกลาวสภาพเดิมมีผิวจราจร คสล. เดิม กวาง              

๓.00 เมตร ทางคอนขางแคบ ประชากรสวนใหญที่ใชเสนทางนี้แบงเปน 
ชุมชนบานโนนดินทราย ๑๑ หลังคาเรือน ชุมชนบานโกรก  ๖๓ หลังคาเรือน 
ซึ่งอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลมะคา และอาศัยนอกเขตเทศบาลตําบลมะคา 
จํานวน ๒ หลังคาเรือน ทําใหการสัญจรไป-มาบริเวณถนนสายดังกลาว 
คอนขางเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ 

ดังน้ัน เทศบาลตําบลมะคาไดเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของประชาชน
ที่ใชถนนเสนนี้ในการสัญจร และเพ่ือเปนการใชประโยชนรวมกันในถนนบริเวณ
ดังกลาว จึงขอความเห็นชอบในการดําเนินการทาํกิจการนอกเขตเทศบาล ใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลมะคา เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตอไป 

เพื่อใหการดําเนินการโครงการดังกลาว เปนไปตามระเบียบฯ และ
ประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลตําบลมะคา และประชาชนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลมะคา ไดรับความสะดวกสบายในการสัญจรใชถนนบริเวณดังกลาว 
อีกทั้งยังลดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดอีกดวย เทศบาลตําบลมะคา จึงขอ 
ความเห็นชอบในการทํากิจการนอกเขตเทศบาล ในเขตพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลมะคา โครงการขยายถนน คสล. ชุมชนบานโกรก หมูที่ ๕ (จากบาน
นางละมัย ถึงทางแยกถนนเทศบาล ๕) เพื่อใหมีผิวจราจรที่กวางมากขึ้น 
สะดวกและปลอดภัยตอการสัญจร 

ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ 
อางถึงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 

๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๗ ทวิ ไดวางหลักเกณฑในการทํากิจการนอกเขต
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาวไว  กลาวคือ กรณีเทศบาลตองอยูใน
หลักเกณฑ ดังน้ี 

(๑) การนั้นจําเปนตองทําและเปนการที่เก่ียวเนื่องกับกิจการที่ดําเนิน
ตามอํานาจหนาที่อยูภายในเขตของตน 

(๒) ไดรบัความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล 
สภาจังหวัด หรือสภาตําบลแหงทองถิ่นท่ีเก่ียวของและ 

(๓) ไดรบัอนุมัติจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 
จึงขอเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตาํบลมะคาพิจารณาครับ 
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นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -  ขอบคุณ  ทานผูอํานวยการกองชาง  ครับ  
ประธานสภาเทศบาล   -  ทานนายกเทศมนตรไีดเสนอญัตติเรียบรอยแลว มีสมาชิกสภาฯ  

ทานใด จะอภิปรายหรือไม โปรดยกมือครับ 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   มีสมาชิกสภาฯทานใดสงสยั  หรือจะอภิปรายอีกหรือไม โปรดยก 
ประธานสภาเทศบาล   มือครบั 

ที่ประชุม    -   ไมม ี

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    เมื่อไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสงสัย  หรือสอบถามใน
ประธานสภาเทศบาล  ญัตตินี้  ผมจะขอมติที่ประชุมครบั  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดใหความเห็น 

ชอบในการทํากิจการนอกเขตเทศบาล  ในเขตองคการบริหารสวนตาํบลมะคา  
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชุมชนบานโกรก  หมูที่ 5  (จากบาน
นางละมัย  ถึงทางแยกถนนเทศบาล 5)  งบประมาณ  ๕0๗,๐๐๐  บาท  
ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ  โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม    -   สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  11  เสียง  ประธานสภาเทศบาล        
     งดออกเสียง   

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล     -   เปนอันวาสภาเทศบาลตาํบลมะคามีมติเปนเอกฉันทใหความ 
ประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบในการทํากิจการนอกเขตเทศบาล  ในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

มะคา  โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชุมชนบานโกรก  หมูที่ 5   
(จากบานนางละมัย  ถึงทางแยกถนนเทศบาล 5)  งบประมาณ  ๕0๗,๐๐๐   
บาท  ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ   

มติที่ประชุม    -   สภาเทศบาลตําบลมะคา  มีมติเปนเอกฉันท  เห็นชอบการทํา 
กิจการนอกเขตเทศบาล  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลมะคา  โครงการ 
ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบานโกรก หมูที่ 5 (จากบานนางละมัย   
ถึงทางแยกถนนเทศบาล 5) งบประมาณ  ๕0๗,๐๐๐ บาท   

ระเบียบวาระที่  7   เรื่องอ่ืนๆ   
นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    มีสมาชิกฯทานใดเสนออะไรเพ่ิมเติมหรือไม    

ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวพชัรนิทร  หวังกองกลาง  -   เรียน  ทานประธานสภาเทศบาล  ดิฉัน นางสาวพัชรินทร   
สมาชิกสภาเทศบาล  หวังกองกลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะคา  เขต 1  ขอสอบถามเรื่อง 

บรรทุกน้ําตอนนี้ดําเนนิการถึงขั้นตอนไหนแลวคะ  

นางกุลสิริ  เปรมกลาง   -   เรียนทานประธานสภา และที่ประชุม  เรื่องรถบรรทุกน้ําเมื่อเดือน
ปลัดเทศบาล   พฤศจิกายน ทางเทศบาลไดดาํเนินการติดตามเรื่องที่กรมบัญชีกลางและไดรับ 

แจงวาไดเขาที่ประชุมแลวและจะจัดสงหนังสือแจงใหเทศบาลทราบภายในสอง
เดือน  ซึ่งจากรยะเวลาทีไ่ดมีการติดตามเรื่องยังไมมีหนังสือตอบกลับมา  
เทศบาลจึงไดติดตามสอบถามไปยังกรมบัญชีกลางใหม  และไดคําตอบวาครั้งที่
แลวแจงผิดเรื่องยังไมไดเขาที่ประชุม  แตตอนนี้เรื่องเขาที่ประชุมเรียบรอยแลว
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อยูระหวางเสนอหนังสือตามลําดบัขั้นตอน  ซึ่งลําดับการเสนอหนังสือเยอะ
หลายลําดับชั้น และมีการตีกลับหนังสือใหทําการแกไขใหม  จึงใหเทศบาล
ติดตามสอบถามเปนชวงๆ ไป และเทศบาลไดดาํเนินการสอบถามไปใหมอีก
ครั้งไดรับแจงวาตอนนี้กําลังอยูในขั้นตอนการสรุปผล 

- ซึ่งในการติดตามสอบถามที่ผานมาไมไดจัดทําเปนหนังสือ  เปน 
การโทรประสาน  จึงไดแจงใหทางหัวหนางานทําเปนหนังสอืสอบถามไปที่กรม 
บัญชีกลางอีกครั้งวาตอนนี้ถึงข้ันตอนไหนแลว  และไดใหเจาพนักงานปองกัน 
ประสานกับหัวหนาฝายปกครองแลว  สําหรับหนังสือติดตามใน ครั้งนี้ดิฉันจะ 
เดินทางไปสงหนังสือดวยตัวเองคะ 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    มีทานใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม    

ประธานสภาเทศบาล 

นายววิัฒน  ทรัพยกลาง   -    ขอสอบถามเรื่องอัตราคาน้ําประปา  ไดขอสรุปอยางไรครับ  และ
สมาชิกสภาเทศบาล  ไดเตรียมทําการประชาคมหรือยังครับ 

นางกุลสิริ  เปรมกลาง   -    ขอนําเรยีนวาการทาํเทศบัญญัติเรื่องการประปา  ไมจาํเปนตอง
ปลัดเทศบาล   ประชาคม  เพราะเปนกฎหมายที่เราตองทําเพื่อเปนแนวทางใหเราสามารถ 

ทํางานตอไดใชเปนเครื่องมือในการทํางาน  อยางเชน พรบ.สาธารณสุข   
เก่ียวกับเหตุรําคาญ  หรือ พรบ.ขุดดินถมดิน  เราสามารถดําเนินการไดโดยไม
ตองประชาคม  แตเม่ือดําเนินการแลวตองประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
การที่จะดําเนินการทําเทศบัญญัตไิมวาเรื่องใดๆ จะมีคณะกรรมการดําเนินการ 
โดยทานนายกเทศมนตรเีปนผูแตงตั้งเสนอรางข้ึนมาใหสภาเทศบาลพิจารณา
เห็นชอบและประกาศใชไดเลย  แตเนื่องจากในสมยัประชุมนี้เอกสาร
รายละเอียดเทศบัญญัติยังไมเรียบรอยจึงไมไดนําใหสภาเทศบาลพิจารณา  แต
จะนําเขาสภาในรอบการประชุมครั้งถัดไป  ซึ่งจะนําเรื่องการขยายสระประปา
มะคา  และโครงการกอสรางถนนตลาดสดใหสภาเทศบาลพิจารณาดวย  ซึ่งจะ
เปนการประชุมสมัยวิสามัญ  ประมาณปลายเดือนมีนาคมคะ 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    มีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม    

ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวพชัรนิทร  หวังกองกลาง  -   เรื่อง  อัตราการจัดเก็บคาน้ําประปา  ที่จะปรับเปนอัตราหนวยละ 
สมาชิกสภาเทศบาล  5 บาท  และแบบอัตรากาวหนา  ดิฉันเห็นวาควรเก็บอัตราหนวยละ 5 บาท  

อัตราเดียวกันทุกหลังคาเรือน 

นางสงเสริม  จันทรเรือง   -   ดิฉัน เห็นวาควรพิจารณาเก็บในอัตรากาวหนา  เพราะคนที่ใชน้ํา   
สมาชิกสมาชิกสภาเทศบาล นอยก็จายเงินนอย  คนที่ใชน้ํามากก็จายเงินมาก  ตามจํานวนหนวยที่กําหนด
    เพราะคนแก หรือคนที่มีรายไดนอยก็ยังสามารถจายได  

นายศิวกร  สิทธิวีระกุล   -   สาํหรับอัตรากาวหนา  มีการกําหนดอัตราการจัดเก็บไว  3  อัตรา      
รองนายกเทศมนตรี  คือ  อัตราหนวยละ  3 บาท  4 บาท  และ  5 บาท  ตามหนวยการใชน้าํครบั 

 



35 
 

นางกุลสิริ  เปรมกลาง   -   สาํหรับเรื่องอัตราในการจดัเก็บ  สภาเทศบาลจะเปนผูพิจารณาวา
ปลัดเทศบาล   จะใชอัตราการจัดเก็บแบบไหน  แบบอัตราเดียวเทากันทุกหลังคาเรือน  หรือ 

จะเปนแบบอัตรากาวหนา   ซ่ึงทานนายกเทศมนตรีจะไดเสนอรางเทศบัญญัติ 
เรือ่งการใชน้ําประปาเทศบาลตําบลมะคา  ใหทางสภาเทศบาลพิจารณาให 
ความเห็นชอบวาจะใหใชอัตราการจัดเก็บแบบใด  เพื่อจะไดประกาศให 
ประชาชนไดรับทราบตอไปคะ 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    มีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม    

ประธานสภาเทศบาล 

นางสงเสริม  จันทรเรือง   -   เรียนทานประธานสภา  ดฉิัน นางสงเสริม  จันทรเรือง  สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล  สภาเทศบาลตําบลมะคา  เขต 2  ขอขอบคุณ  ทานนายกเทศมนตรี  ทาน 

รองศิวกร  ผูอํานวยการกองชาง  ผูอํานวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 
ที่นําดินมาลงเพื่อปรับปรุงถนนใหชุมชนบานโกรก  ในนามตัวแทนชุมชนบาน 
โกรกขอขอบคุณมากคะ   

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    มีสมาชิกฯ ทานใดจะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นางกุลสิริ  เปรมกลาง   -   ขอประชาสัมพันธเร่ืองไฟไหม  เนื่องจากชวงนี้อากาศแหงหนาแลว 
ปลัดเทศบาล   ใบไมแหงเยอะ  เริ่มมีเหตุไฟไหมบอยขึ้นขอความรวมมือชวยกันเปนหูเปนตา   

อาจจะเผาใบไมซึ่งเปนเชื้อเพลิงหากมีลมแรงอาจปลิวไปทําใหเกิดไฟไหมได  
ชวยดูชวยเตือนชาวบานดวยหากมีเหตุเกิดขึ้นใหรีบแจง  เพราะตอนนี้เทศบาล
ตองคอยดูแลเขต อบต.มะคา ดวยเพราะตอนนี้ อบต.รถบรรทุกน้ําเสีย 

นางสงเสริม  จันทรเรือง   -   ดิฉันไดรับทราบจาก คุณวิเชียรวาไดผานวัดปาโกรกโนนเห็นใบไม 
สมาชิกสภาเทศบาล  แหงมีเยอะมาก  เกรงวาหากเกิดเหตุไฟไหมจะระงับไดยาก  เพราะตอนนี้ไมมี 

คนคอยดูแลทําความสะอาด  พระสงฆก็ไมมอียูจําวัด  ทางชุมชนหมู 2 ก็ 
ปรึกษากันอยูวาอยากทําความสะอาดเรื่องใบไมแหงชวยกันทําสักวันก็นาจะ 
เสร็จ 

นางกุลสิริ  เปรมกลาง   -   ทางเทศบาลมีกําหนดการทาํความสะอาดอุโมงคทางลอดทางรถไฟ 
ปลัดเทศบาล   ซึ่งทางการรถไฟบานมะคาทาํหนงัสือขอความอนุเคราะหมาใหเทศบาลไปทํา 

ความสะอาดอุโมงคทางลอดให  ซึ่งไดกําหนดคราวๆ ไวเปนวันท่ี 14 มีนาคม  
หากทําความสะอาดอุโมงคทางลอดในชวงเชาแลวไปทาํความสะอาดเก็บใบไม
ที่วัดตอเลยจะไดหรือไม  

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   ทําความสะอาดอุโมงคทางลอดแคชวงเชาไมนาจะเสรจ็ผมเห็นวา 

ประธานสภาเทศบาล  ควรทําความสะอาดคนละวันกัน  ไปทําที่วัดปากอน  สัปดาหหนาหรือสัปดาห 
นี้วันพฤหัสบดีที่ 2 หรือวันศุกรท่ี 3 ก็ได  หากรอไปทําวันที่  14  เกรงวาจะ 
นานเกินไป 
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